

# 'BIZ' ลุยรับงานเต็มแบ็กค็อกกศึกษาแตกไลน์-กองทุนรวม

**ทับทูน** - BIZ ใส่เกียร์เดินหน้าเจรจารับงานโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 8-10 โครงการ มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท เดินหน้าศึกษาแตกไลน์สินค้าใหม่กระจายความเสี่ยง พร้อมเปิดทางพันธมิตรร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ แยมเจรจารับงานในกัมพูชาเพิ่ม พร้อมยอมรับมีกองทุนรวมจیبเพียบ ฟากโบรกแนะนำ "ซื้อ" เคาะเป้าไกล 5.13 บาท

นายสมพงษ์ ชินากิติยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า คาดผลงานไตรมาส 2/2560 จะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีการทยอยส่งมอบงานในมือ (Backlog) ทำให้ปัจจุบันบริษัทมี Backlog → **อ่านต่อหน้า 31**



สมพงษ์ ชินากิติยานนท์

แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา มูลค่าสัญญา 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังมีโอกาสในการเติบโตได้อีก โดยยังมีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่บริษัทขยายตลาดไปยังประเทศกัมพูชานับว่าเป็นก้าวแรกของการบุกตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีกองทุนเข้ามาให้ความสนใจและขอข้อมูลบริษัทจำนวนมาก ซึ่งบริษัทมองว่าขณะนี้ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเพราะการรักษาโรคมะเร็งยังมีความต้องการจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการเติบโต และเชื่อว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนนักลงทุนสถาบันเข้าลงทุน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด แนะนำ "ซื้อ" BIZ โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 5.13 บาท ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี P/E Ratio โดยค่าตัวไรต่อหุ้นปี 2560 อยู่ที่ 0.171 บาทต่อหุ้น และอิง Prospective P/E ที่ 30 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ของตลาด mai ที่ 80 เท่า และต่ำกว่า P/E ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ 39 เท่า เพราะใช้มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative) เนื่องจากรายได้ตามสัญญามีความผันผวน

## BIZ

(ต่อจากหน้า 32)

อยู่อีก 300 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยทั้งปีบริษัทจะพยายามรักษาผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงปีก่อน

### ● เริ่มรับรู้รายได้ รพ.จุฬา

นอกจากนี้ยังมีงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่าโครงการ 1.2 พันล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 40 เดือน ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วและปีนี้คาดว่าจะเริ่มรับรู้ค่าก่อสร้างบางส่วนจากมูลค่าก่อสร้างทั้งหมดที่ 200 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเจรจาขายเครื่องรักษามะเร็งในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวม 8-10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท คาดว่าจะทยอยชัดเจน เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาสักระยะในการตัดสินใจซื้อ แต่บริษัทก็เชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทยังมีทิศทางที่ดี ซึ่งงบประมาณด้านการแพทย์ออกมาจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรคมะเร็ง

ซึ่งแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขนาดที่ 10 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเป็น 200,000 ราย

ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาที่จะแตกไลน์สินค้าใหม่ เพื่อที่จะช่วยกระจายฐานรายได้ให้กว้างขึ้น ต้องยอมรับว่าอาจจะติดปัญหาด้านบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน พร้อมกันนี้บริษัทเปิดโอกาสพันธมิตรเข้าร่วมทุนทางธุรกิจ แต่ต้องเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมและสามารถสร้างการเติบโตในอนาคตได้ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมีการเจรจาอยู่บ้างแต่ยังไม่มีความชัดเจน

### ● ลุยรับงานกัมพูชาต่อ

ส่วนงานต่างประเทศบริษัทก็ยังเดินหน้ารับงานในประเทศกัมพูชาต่อเนื่องจากโครงการแรกที่บริษัทได้รับใบสั่งซื้อเครื่องฉายรังสี จากโรงพยาบาล